

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 204/SNgV-KH

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**KẾ HOẠCH**  
**Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022**

Thực hiện Công văn số 259/CAT-ANCTNB ngày 14/02/2022 của Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào và đăng ký nội dung thực hiện, hình thức khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 của Sở Ngoại vụ như sau:

**I. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

1. Tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của BCH TW Đảng (Khóa XII) về “chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận 05/KL-TW ngày 05/11/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường lãnh đạo Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28-CT/TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh trong tình hình mới”; Kết luận 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới”... gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực làm chủ của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ ANTT.

2. Tăng cường tuyên truyền, vận động CBCCVN thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến tuyệt đối không để CBCCVN bị kích động, tham gia tụ tập đông người gây mất ANTT; thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định khác về phòng chống dịch bệnh covid-19; thực hiện đúng quy tắc sử dụng mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết có thông tin xấu, độc trái với quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác,

tích cực phát hiện, đấu tranh, phản bác trên không gian mạng. Phấn đấu 100% CBCCVC không vi phạm pháp luật phải xử lý trách nhiệm hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý bằng biện pháp hành chính.

3. Phát hiện và đấu tranh kịp thời để loại trừ những yếu tố có thể làm suy yếu, mất đoàn kết nội bộ. Ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam của các thế lực thù địch. Thường xuyên giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho CBCCVC.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước (BMNN), trong đó chú ý đảm bảo an toàn thông tin nội bộ khi sử dụng máy tính nối mạng, kiểm duyệt thông tin khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở, khi tiếp xúc trao đổi thông tin với các cá nhân, tổ chức người nước ngoài trên địa bàn, không tạo ra sơ hở để kẻ địch lợi dụng thu thập thông tin BMNN. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 30/QĐ-SNgV ngày 01/6/2012 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc ban hành quy chế tiếp nhận, chuyển giao tài liệu; quản lý cán bộ, công chức, viên chức quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an, Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND, ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, cụ thể: Cấp ủy đảng ban hành Nghị quyết, cơ quan xây dựng kế hoạch an toàn về ANTT; tổ chức cho 100% CBCCVC ký cam kết thực hiện Thông tư 23, Quyết định 34. Xây dựng, lưu trữ hồ sơ thực hiện Thông tư 23, Quyết định 34 theo Hướng dẫn số 05/HD-CAT-PV ngày 20/5/2016 của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

6. Quan tâm công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, thực hiện Quy chế đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực có liên quan. Tiếp tục thực hiện các Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

## **II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Các phòng, đơn vị căn cứ kế hoạch tuyên truyền cho CBCCVC nghiêm túc thực hiện các nội dung. Giao Văn phòng - Thanh tra Sở theo dõi và tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc khi có kiến nghị, đề xuất của các phòng, đơn vị liên quan đến các nội dung của công tác bảo vệ ANTT.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2022 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh./.

### **Nơi nhận:**

- Phòng ANCTNB - Công an tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VPTTr.

**GIÁM ĐỐC**

**Thái Phúc Sơn**